

ผู้ปกครองตะลึง! ภาพคลิปการ์ตูนโชว์มีเพศสัมพันธ์โจ่งครึม

นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ค. 2552

คลิปการ์ตูนลามก นารูโตะภาคพิสดาร

คลิปการ์ตูนลามก นารูโตะภาคพิสดาร



ภาพคลิปการ์ตูน"นารูโตะภาคพิสดาร" โชว์มีเพศสัมพันธ์โจ่งครึม



ผู้ปกครองตะลึง! หลานชาย และหลานสาว อายุ 7 และ 10 ขวบ
หนึ่งดูคลิปการ์ตูนลามก “นารูโตะ” ภาคพิสดารรวมเพศโจ่งครึมผ่านเว็บไซต์ตั้ง แจนร่อง
วธ.ซี เป็นอันตรรายต่อเยาวชน ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังฯ ตรวจสอบถึงกับอึ้ง
เตรียมส่งขอมูลให้อีชีที่สั่งเว็บไซต์หยุดเผยแพร่ภาพดังกล่าว

วันนี้ (29 มี.ค.) น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
เปิดเผยว่า ตน ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองรายหนึ่งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลานชายและหลานสาวอายุประมาณ 7-10 ปี ได้เปิดเว็บไซต์ google.com เพื่อจะดูการ์ตูนเรื่อง นารูโตะ
“แล้วพบว่า มี “นารูโตะภาคพิสดาร” ด้วยความเป็นเด็กและอยากรู้อยากเห็นก็เปิดดู ปรากฏว่า
“นารูโตะภาคพิสดาร” เป็นภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว และมีเนื้อเรื่องแสดงการรวมเพศ ลอแหลม
และเป็นอันตรรายต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก โชคดีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
จึงอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่จึงได้ตัดกัเดือนสั่งสอนและห้ามปราม และน่าจะมึเว็บไซต์อันตรรายแบบนี้อยู่อีกมาก อยากให้
วธ. ช่วยสอดส่องดูแลด้วย

น.ส.ลัดดา กล่าวต่อว่า ตนจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ร้องเรียนมา
พบมีคลิปวิดีโอการ์ตูนนารูโตะ เป็นเด็กชายหญิงกำลังแสดงการมีเพศสัมพันธ์กันผ่านเว็บไซต์ตั้งแห่งหนึ่งจริง
การแสดงการรวมเพศ มีตั้งแต่สองคนไปจนถึงการรวมเพศแบบหมู่ หรือ สวิงกิง
มีเสียงร้องโอดครวญของฝ่ายหญิงและการพูดจาหยาบค้ายของฝ่ายชายเป็นภาษาอังกฤษ ออกมาเป็นระยะ
มียอดผู้ชมแล้วเกือบ 8,000 คน การเผยแพร่คลิปดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก ผิดศีลธรรม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“นอกจากจะเป็น ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมแล้ว
ขณะนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ไอซีที) ด้วย เห็นว่าเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย
จึงจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งไปให้ทางไอซีทีให้แจ้งไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
ปิดหน้าเว็บบอร์ดที่มีการเผยแพร่คลิปการตุนหาวัสดุอะไหล่ปิศาจเสีย
และส่งฟ้องต่อศาลให้พิจารณาโทษตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม
ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมอยากให้อแม่ผู้ปกครองหมั่นสอดส่องดูแลบุตรหลานตัว
เองให้ใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่สร้างสรรค์
เพราะยังมีอาชีพที่แฝงมากับคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นจำนวนมากที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจหาไม่เจอ”
ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าว

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์